

**20 TỶ ĐỒNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Thủ tướng mong muốn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tỉnh, thành phố tiếp tục vận động toàn xã hội thực hiện tốt các chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng, người nghèo - hiện chiếm tỷ lệ 7% dân số.

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Park Hang Seo đã thi đấu hết mình, đạt thành tích xuất sắc, mang về vinh quang cho đất nước.

Thủ tướng tin tưởng bóng

đá Việt Nam sau khi giành vị trí á quân giải U23 châu Á sẽ có bước tiến mới, vững vàng hơn, tự tin hơn, quyết liệt hơn, chống tiêu cực tốt hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Thủ tướng cũng mong muốn tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện tại giải đấu vừa qua sẽ lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ, đoàn kết cùng nhau đưa

đất nước phát triển.

Trước đó, ngày 1/2/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn quà bóng và áo thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam có chữ ký của các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam trao tặng Thủ tướng tại

buổi lễ khen thưởng đội tuyển giành vị trí á quân giải U23 châu Á. Thủ tướng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá công khai quả bóng và áo thi đấu, số tiền thu được dành tặng các gia đình người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

(Theo chinhphu.vn)

**THÀNH PHỐ, QUỲNH PHỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

các cá nhân ở từng nội dung; trao giải nhất toàn đoàn khối xã, phường cho xã Đông Mỹ, giải nhì cho phường Kỳ Bá, giải ba cho xã Đông Hòa; khối các trường THCS, giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường THCS Đông Mỹ, giải nhì thuộc về Trường THCS Kỳ Bá, giải ba thuộc về Trường THCS Đông Hòa.

Trung tâm Văn hóa Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Quỳnh Phụ vừa phối hợp tổ chức giải việt dã năm 2018.

Sau lễ khai mạc, 486 vận động viên đã tham gia tranh

tài ở các nội dung: 5km đối với nam và 3km khối xã, thị trấn, các trường THPT, THCS, Trung tâm GDTX và 2km học sinh tiểu học.

Thông qua giải, ban tổ chức phát hiện những gương mặt trẻ tiêu biểu để chuẩn bị lực lượng tham gia giải việt dã tranh cúp Báo Thái Bình lần thứ XXIII, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII năm 2018 và các giải điển kinh của tỉnh.

Giải việt dã năm 2018 huyện Quỳnh Phụ còn có ý nghĩa cổ vũ nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".



Các nữ vận động viên xuất phát ở cự ly 3km khối xã, thị trấn tại giải việt dã huyện Quỳnh Phụ năm 2018.

**Triển lãm bản đồ Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế Berlin 2018**

(baotintuc.vn) Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế Berlin 2018, từ ngày 7 - 11/3, một số gian hàng du lịch Việt Nam đã tổ chức giới thiệu triển lãm bản đồ Việt Nam tới khách tham quan.

Bên cạnh việc giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch, dịch vụ và biểu diễn các chương trình văn hóa, nghệ thuật truyền thống, hoạt động triển lãm bản đồ Việt Nam đã góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế có thêm nhiều thông tin hữu ích và chính xác về du lịch Việt Nam cũng như về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần

đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Rất nhiều du khách đến với gian hàng du lịch Việt Nam đều bày tỏ sự quan tâm, có thiện cảm với các gói sản phẩm du lịch và triển lãm bản đồ.

Hội chợ du lịch quốc tế Berlin 2018 chính thức mở cửa đón khách từ ngày 7 - 11/3 tại Trung tâm hội chợ triển lãm Messe ở thủ đô Berlin (Đức). Tham dự Hội chợ có hơn 10.000 doanh nghiệp, công

ty du lịch, lữ hành đến từ 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Việt Nam tiếp tục góp mặt tại sự kiện lớn này với hơn 40 doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước tham gia.

Ban tổ chức Hội chợ cho biết, trong 5 ngày diễn ra Hội chợ, các đơn vị, doanh nghiệp du lịch các nước trên thế giới sẽ trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm du lịch

của mình tới du khách tham quan trong những gian hàng có thiết kế riêng, mang nét truyền thống của từng nước trên diện tích hơn 160.000m<sup>2</sup>.

Hội chợ du lịch quốc tế Berlin 2018 được đánh giá là sân chơi bổ ích, phản ánh toàn

diện giá trị của ngành công nghiệp du lịch thế giới. Tại đây, các doanh nghiệp, công ty du lịch, lữ hành có thêm cơ hội được giao lưu, mở rộng quan hệ cũng như tìm kiếm thêm nhiều đối tác kinh doanh mới.



Giới thiệu bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tới du khách quốc tế.

**Vì sao giá gạo xuất khẩu Việt Nam lại vượt Thái Lan?**

(baotintuc.vn) Trong những năm qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục phải chịu "lép vế" trước Thái Lan. Nguyên nhân là do gạo Thái Lan chất lượng tốt, sản phẩm đồng đều và có thương hiệu. Tuy nhiên, thực tế này đang dần thay đổi.

**Thay đổi "chiến thuật"**

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), hai tháng đầu năm 2018 xuất khẩu gạo đã đạt 889.000 tấn và 437 triệu USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 39,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Philippines đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm với 26,9% thị phần, tiếp đó là thị trường Trung Quốc với 23,5% thị phần.

"Trong những tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu gạo rất tốt. Giá gạo Việt Nam cao hơn Thái Lan. Nếu như giá gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt 435 USD/tấn thì năm 2017 là 450 USD/tấn. Giá gạo trong đợt xuất khẩu đầu năm 2018 đạt mức 475 USD/tấn" - ông Trần Quốc Tuấn, Chánh văn phòng Bộ NN và PTNT cho biết.

Lý giải về việc gạo Việt Nam được giá hơn Thái Lan, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT Hà Công Tuấn cho biết, yếu tố căn bản giúp gạo Việt tăng giá là cơ cấu xuất khẩu thay đổi, chất lượng gạo tăng lên. Trước đây Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo thường IR 50404. Hiện nay, gạo xuất khẩu phần lớn là loại gạo ngon.

Năm 2017, có tới 81% gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo nếp, tám thơm, gạo jasmine... "Có thể nói, định hướng nhiều năm tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo nhằm nâng cao chất lượng

gạo của Việt Nam đã bước đầu có hiệu quả. Trong 3 - 4 năm qua, Việt Nam đã xây dựng được cơ cấu giống lúa chất lượng cao chiếm tới 80%" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết thêm.

Bên cạnh đó, theo ông Tuấn, trong những năm gần đây, chất lượng gạo Việt Nam có nhiều cải tiến thì chất lượng gạo của các nước xuất khẩu khác lại không cải tiến nhiều. Điều này

cũng giúp gạo xuất khẩu tăng sức cạnh tranh. Trong việc đấu giá gạo hiện nay, doanh nghiệp (DN) các nước cùng tham gia đấu giá công khai với DN Việt Nam.

**Mùng nhưng vẫn lo**

Mặc dù giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã vượt Thái Lan, tuy nhiên, những kết quả đạt được cũng khiến ngành lúa gạo

Việt Nam vừa mừng vừa lo.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN và PTNT) lý giải, ngay tại một số tổng công ty lớn, khâu chế biến sản phẩm gạo cũng còn thấp so với thế giới.

"Tháng 5/2017, tôi tham gia hội chợ tại Thái Lan, điểm để nhận thấy là gạo Việt Nam còn

kém xa gạo Thái Lan về mức độ đa dạng hóa sản phẩm. Chất lượng, mẫu mã cũng còn nhiều vấn đề phải bàn" - ông Toàn cho biết.

Tuy nhiên, với cách tiếp cận vấn đề từ nhiều phía như chế biến, xây dựng thương hiệu, tổ chức thị trường... cùng với sự vào cuộc của các DN ngành nông nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn, hy vọng những khó khăn nội tại của ngành lúa gạo sẽ được giải quyết.

Ông Toàn cho biết thêm, hiện nay, vấn đề xây dựng thương hiệu cho gạo Việt đang được nỗ lực hoàn thành. Logo thương hiệu gạo quốc gia đã được phê duyệt và tới đây sẽ có cơ chế quản lý.

Liên quan tới xuất khẩu gạo năm 2018, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, năm 2018, mục tiêu hướng tới là xuất khẩu khoảng 6,5 triệu tấn với cơ cấu xuất khẩu chủ yếu là gạo chất lượng tốt. Loại gạo thường IR50404 vẫn giữ tỷ lệ nhất định trong cơ cấu hàng xuất khẩu nhưng không quá 20%. Dù giá loại gạo này khá tốt nhưng không phải vì cái lợi trước mắt mà đẩy tăng gieo trồng trở lại.

"Về lâu dài, xuất khẩu gạo cần tiếp tục kiên trì theo con đường nâng cao chất lượng. Sau khi bảo đảm chất lượng, phải làm tốt hơn vấn đề thương hiệu, như vậy lâu dài sẽ giữ được giá cao" - Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, gạo là mặt hàng xuất khẩu truyền thống và duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 3 - 4 năm trở lại đây. Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu 4,8 triệu tấn gạo, tương đương 2,1 tỷ USD. Năm 2017, sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo lần lượt là 5,8 triệu tấn và 2,6 tỷ USD. Với đà xuất khẩu trong hai tháng đầu năm nay, có thể khẳng định, ngành lúa gạo Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, không bị thách thức.

**Chính thức áp thuế tự vệ phân bón DAP và MAP nhập khẩu trong 2 năm**

(nongnghiep.vn) Bộ Công Thương vừa công bố Quyết định số 686/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam trong 2 năm.



Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nước cải thiện rõ rệt sau khi áp thuế tự vệ tạm thời với DAP và MAP nhập khẩu.

Trước đó, ngày 12/5/2017, căn cứ hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ của ngành sản xuất trong nước, quy định của WTO và Pháp lệnh Tự vệ, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1682A/QĐ-BCT khởi xướng vụ điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với phân bón DAP và MAP vào Việt Nam.

Giai đoạn điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra đã thu thập số liệu, ý kiến từ các bên liên quan như Bộ Tài chính, doanh nghiệp sản xuất trong nước, doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài, đại sứ quán các nước có liên quan... để xây dựng và ban hành kết luận điều tra sơ bộ.

Ngày 4/8/2017, trên cơ sở kết luận điều tra sơ bộ cho thấy hàng hóa nhập khẩu đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3044/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phân bón DAP và MAP nhập khẩu với mức thuế tự vệ tạm thời là 1.855.790 đồng/tấn và có hiệu lực từ ngày 19/8/2017 đến ngày 6/3/2018.

Do phân bón là đầu vào quan trọng của sản xuất nông nghiệp, để có thời gian lắng nghe ý kiến của tất cả các bên, qua đó đưa ra đánh giá toàn diện về vụ việc, ngày 10/11/2017, Bộ Công Thương quyết định gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng, đến ngày 12/1/2018.

Kết luận điều tra cuối cùng cho thấy, lượng phân bón DAP và MAP nhập khẩu tăng tuyệt đối và tương đối trong giai đoạn điều tra. Kết luận cũng cho thấy hàng hóa nhập khẩu đã gây ra tác động ép giá và kim giá đối với hàng hóa sản xuất trong nước trong giai đoạn 2013 - 2016. Mức chênh lệch giá gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước bằng mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán trong điều kiện không có thiệt hại) là 1.855.790 đồng/tấn.

Như vậy, đã có sự gia tăng của hàng hóa nhập khẩu gây tác động về giá, thỏa mãn một trong ba điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO và Việt Nam (ba điều kiện là: có tác động về lượng và giá của hàng hóa nhập khẩu; ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng; có mối quan hệ nhân quả giữa sự gia tăng nhập khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước).

Trong vụ việc này, mọi chỉ số về thiệt hại đều rõ ràng, cho thấy ngành sản xuất trong nước đã phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hệ số sử dụng công suất của ngành sản xuất trong nước vẫn còn rất thấp, chưa đủ để đạt đến điểm hòa vốn, do đó ngành sản xuất trong nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Kết quả điều tra cũng cho thấy có mối quan hệ nhân quả rõ ràng giữa gia tăng nhập khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Quá trình điều tra cho thấy, có đầy đủ cơ sở pháp lý để áp thuế tự vệ chính thức ở mức 1.855.790 đồng/tấn, tức là bằng với mức thuế đang áp dụng tạm thời, tuy nhiên, trong bối cảnh ngành sản xuất trong nước tới đa chỉ đáp ứng được khoảng 52% nhu cầu, sau khi cân nhắc toàn diện các mặt và tham khảo ý kiến các bộ, ngành liên quan, để bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa ngành sản xuất trong nước và nông dân, Bộ Công Thương quyết định áp dụng mức thuế tự vệ chính thức bằng với mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá bán tại điểm hòa vốn của ngành sản xuất trong nước là 1.128.531 đồng/tấn, bằng 60% mức thuế Việt Nam được quyền áp dụng theo quy định của WTO và pháp luật Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mức thuế tự vệ mới này có thể sẽ làm chi phí trồng trọt tăng thêm nhưng theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mức tăng tối đa sẽ không quá 0,72%. Quyết định số 686 có hiệu lực từ ngày 7/3/2018 và kéo dài 2 năm, sau khi hết hạn sẽ xem xét, đánh giá lại tác động kinh tế - xã hội để quyết định việc có gia hạn biện pháp tự vệ hay không.

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN MẠNH CƯỜNG**

**Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Cường**  
 Trụ sở: Số 07, đường Nguyễn Văn Năng, tổ 8 thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (Đối diện UBND huyện Đông Hưng)  
 ĐT: 0983.576.562 - 0902.236.252  
 Trưởng Văn phòng: Công chứng viên Nguyễn Mạnh Cường - Quyết định bổ nhiệm CCV số 713/QĐ-BTP ngày 03/04/2013 của Bộ Tư pháp  
 Công chứng viên hợp danh: Lê Văn Mạnh - Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số 2268/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 09/11/2017  
 Quyết định thành lập số 413/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Bình;  
 Giấy đăng ký hoạt động số: 18/TP-ĐKHĐ ngày 28/02/2018 do Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình cấp;  
 Văn phòng Công chứng Nguyễn Mạnh Cường hoạt động kể từ ngày 13/03/2018.  
**Lĩnh vực hoạt động:**  
 - Công chứng hợp đồng mua bán, cho tặng, cho thuê, cho mượn, thế chấp, ủy quyền liên quan đến bất động sản, động sản;  
 - Công chứng di chúc; văn bản khai nhận, phân chia di sản thừa kế;  
 - Công chứng tất cả các loại hợp đồng, giao dịch khác... theo yêu cầu của người yêu cầu công chứng không trái pháp luật, đạo đức xã hội;  
 - Chứng thực bản sao, chữ ký



Bốc xếp gạo xuất khẩu tại cảng Sài Gòn.